

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เอย

ผู้เข้าประชุม

๑. นายพิรุณ	ธงชัยสุวรรณ	ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
๒. นายสงสุข	มูลเมือง	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
๓. นายอนันต์	ศรียาหล้า	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
๔. นายสมหมาย	คงตาล	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย
๕. นายวัชร	เสรีรัฐสมใจ	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย
๖. นางสาวอาริตา	ต่อเพชร	ตำแหน่ง	รท.ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายกิตติพงษ์	คัชมาตย์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นายชัยทัฬห	วงศ์ไกรवाल	ตำแหน่ง	รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๙. นายประมวล	เสนสุข	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จัดรายงานการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่เอย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย ที่ผ่านมา และรายงานผลการดำเนินงานที่จะดำเนินการต่อไป

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญแต่ละกองรายงานผลการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นางสาวอาริตา ต่อเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รายงานสรุปยอดรายรับ รายจ่ายของเทศบาลตำบลแม่เอย ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว

นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์ กองช่างได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ โครงการ และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๙ รายการ และโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๑ โครงการ จึงขอสอบถามกองคลังรายการที่ได้กันเงินไว้จะดำเนินการได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

นางสาวอาริตา ต่อเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เริ่มส่งโครงการที่จะดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

นายชัยทัฬห วงศ์ไกรवाल รท.หัวหน้าสำนักปลัดฯ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการอบรมการกักน้ำในกับครูโรงเรียนเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และการเกษียณอายุราชการของนายสมนึก ปันชัย ลูกจ้างประจำ จะดำเนินการอย่างไร

สมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. ขอปรึกษาเทศบาลตำบลแม่เอย เรื่องระเบียบของสมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์ โดยนายกเทศมนตรีในฐานะนายทะเบียน สามารถแก้ไขระเบียบได้หากไม่ถูกต้อง การดำเนินการนี้จะได้ปรึกษาทางเทศบาลตำบลเวียงฝาง ว่าได้ดำเนินการอย่างไรแล้วจะรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอยทราบต่อไป

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอสอบถามการจัดซื้อรถยนต์ เครื่องตัดถ่าง และคอมพิวเตอร์ ที่ได้ดำเนินการกันเงินไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เอย ในหลายครั้งที่ผ่านมา สภาเทศบาลตำบลแม่เอย จึงได้สอบถามถึงรายละเอียดการจัดซื้อว่าติดขัดในเรื่องใดถึงดำเนินการจัดซื้อไม่ได้ ขอให้ศึกษาระเบียบด้วยว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่อย่างไร เพื่อที่จะได้ชี้แจงให้สภาเทศบาลทราบถึงรายละเอียดต่อไป

นายสมหมาย คงตาล นายกเทศมนตรีฯ กองสาธารณสุข ได้เข้าไปดูโรงฆ่าสัตว์ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรี มีโครงการเหล็กที่กั้นคอกหมูเสียหาย ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว และการติดตามควบคุมการทำงานของพนักงานโรงฆ่าสัตว์ให้ทำงานเป็นไปตามระเบียบ

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอให้ฝ่ายบริหารเข้าไปตรวจสอบการทำงานของพนักงานเป็นประจำด้วย เพื่อให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเรื่องการเก็บขยะดำเนินการอย่างไร ตารางการทำงานได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ขอให้หมั่นกำกับดูแลพนักงานเก็บขยะด้วย การดำเนินการคัดแยกขยะได้ดำเนินการนโยบายที่ได้มอบหมายให้ เช่น การคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะ การบริหารจัดการตามที่ได้ทำข้อตกลงกับหมู่บ้านด้วย จะสามารถขยายจำนวนการจัดเก็บค่าขยะได้หรือไม่ สำหรับร้านขายของเก่าจะเพิ่มค่าขยะได้หรือไม่ ขยะในลำน้ำเอยจะดำเนินการอย่างไรขอให้ตรวจสอบแล้วนำเสนอด้วย

นายวัชร เสริฐสมใจ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย กองการศึกษาได้นำนักเรียนไปศึกษาดูงานโครงการหลวงแม่เอย อำเภอฝาง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมใหญ่สามัญกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่เอย

ในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ เทศบาลจะได้จัดกิจกรรมทำบุญทานสลากภัตเพื่อถวายทานวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย ตามตารางที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญด้วย

นายสมหมาย คงตาล นายกเทศมนตรีฯ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีพนักงานมาบรรจุที่เทศบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จะได้มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลเพิ่มเติมในหลายตำแหน่งจึงขอแจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบ

การเบิกโบนัสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ไม่มีการขอประเมินโบนัส เนื่องจากการเบิกจ่ายโครงการในเทศบาลยังไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์

การเกษียณอายุราชการของนายสมนึก ปันชัย ขอเสนอให้จัดที่รื้อบ้านหมู่มุม

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ตามนโยบายที่ได้มอบให้ทุกท่านไปขอให้พิจารณาดำเนินการเพิ่มการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ที่ประชุม รับทราบ

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะประชุมแล้ว ขอปิดประชุม และขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลแม่เอย ต่อจากนี้ด้วย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายประมวล เสนสุข)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชัยทัฬหะ วงศ์ไกรवाल)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสมหมาย คงตาล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย

(ลงชื่อ)

(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย